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รมว.ศึกษาธิการ ยันไม่ได้ส่งสัญญาณโยกย้ายซี 11 ศธ.
แขวนสำนักนายกฯ ชี้ผู้บริหาร 5องค์กรหลักยังปฎิบัติงานได้ดี
ไม่มีใครทำให้อึดอัดใจ ขอเวลา 1
เดือนดูความเหมาะสมหากขยับสลับตำแหน่ง

วันนี้ ( 3 มี.ค.) พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ
รมว.ศึกษาธิการกล่าวถึงกระแสข่าวการโยกย้ายข้าราชการระดับ 11 ของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.)
ไปอยู่สำนักนายกรัฐมนตรี ว่าตนยังไม่ทราบเรื่องนี้และยังไม่ได้คิดจะปรับ หรือ โยกย้ายใคร
แต่หากพูดถึงข้าราชการระดับ 11 ใน ศธ.ก็มีเพียง 5 คน คือ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.)
เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) และเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)
ซึ่งทุกคนยังทำงานตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมายได้เป็นอย่างดี ยังไม่มีใครที่ไม่เข้าตา หรือทำงานร่วมกับตนไม่ได้

“ผมไม่ได้ส่งสัญญาณให้ใคร และ ทุกคนก็ยังปฏิบัติงานได้ดี
ยังไม่มีใครทำให้ผมอึดอัดในการทำงานแต่อย่างใด
แต่ทั้งนี้การทำงานร่วมกับพลเรือนก็มีความแตกต่างกับระบบทหาร ซึ่งผมเข้าใจการทำงานในลักษณะนี้
โดยผมจะไม่มีการหักด้ามพร้าด้วยเข่า
เพราะผมรู้ว่าลูกน้องคนไหนมีความสามารถอย่างไรต้องเรียกใช้งานในลักษณะใด
ซึ่งผมเองก็ต้องปรับตัวให้เข้ากับลูกน้องแต่ละคนด้วย” รมว.ศึกษาธิการ กล่าว

ต่อข้อถามว่า จะมีการสลับตำแหน่งระหว่างระดับ 11 ด้วยกันหรือไม่ พล.อ.ดาว์พงษ์ กล่าวว่า
หากจะมีการขยับตำแหน่งก็จะทำเท่าที่จำเป็น และขณะยังอยู่ในเดือนมีนาคม ซึ่งตนมีเวลาคิดอีก 1 เดือน
และการโยกย้ายจะต้องอยู่บนพื้นฐานของความเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ด้วย

ด้าน พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า ยังไม่เคยได้ยินกระแสข่าวนี้
และยังไม่ได้คิดเรื่องการโยกย้าย ข่าวลือก็คือข่าวลือ ส่วนจะเป็นเรื่องจริงหรือไม่ตนยังไม่ทราบ.
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